



www.swu.ac.th



ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
0-2649-5000 / 0-2259-7166

ข่าวเด็ด เรื่องเด่น รายสัปดาห์

SWU WEEKLY



9 กุมภาพันธ์ 2552 ตรงกับวันมาฆบูชา
และวันกตัญญูแห่งชาติ

การศึกษาคือความเจริญงอกงาม EDUCATION IS GROWTH

วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552

ฉบับที่ 0 0 8 5

55 ปี เติม-วังการกุศล สาธิตปทุมวัน ร่วมฉลอง 60 ปี มศว



มศว หารือร้านค้า 3 กลุ่ม เตรียมเปิดให้บริการในอาคาร 300 ล้าน

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานการประชุมรับฟังข้อมูล การเปิดธุรกิจ ร้านอาหาร ร้านหนังสือ และธนาคาร ภายในอาคารพัฒนานวัตกรรมและบริการวิชาความรู้ชุมชน (อาคาร 300 ล้าน) บนถนนนอโคกมนตรี ร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจ 3 ประเภทดังกล่าว ฝ่ายอาคารสถานที่ และฝ่ายจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการธุรกิจในการเตรียมความพร้อม ที่จะคัดเลือกร้านค้ามาดำเนินธุรกิจ ภายในอาคารดังกล่าว ในการนี้มีผู้ประกอบการธุรกิจ



อ่านต่อหน้า 2

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “55 ปี สาธิต มศว ปทุมวัน เติม-วังการกุศล” โดยมี อ.สมลักษณ์ จันทร์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน พร้อมคณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมกิจกรรม โดยรายได้ส่วนหนึ่งนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบ 60 ปี ศรีสง่ามหานคร และโอกาสที่โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ครบ 55 ปี ในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบด้วยรางวัลแก่นักกีฬา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มศว ให้เกียรติร่วมงานด้วย โดยผู้ที่ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทชาย ได้แก่ นายเสฏฐวุฒิ ก้อนไธ จากชมรมรมณีนาถ สถิติ 29.22 นาที และประเภทหญิง ได้แก่ นางสาวทองวัลย์ พาชื่น จากชมรมสนามศุภชลาศัย สถิติ 37.50 นาที เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2552

นร.สาธิต มศว สร้างชื่อ คว้ารางวัลนักพูดระดับประเทศ



นางสาวจิตาภา จิรวัดนาภาค นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ได้เข้าร่วมการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ Message to the next generation ในงานวันนิทรรศการและกิจกรรมของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2552 และได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน ได้รับเงินรางวัลและเกียรติบัตร

นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม) คนนี้ยังเคยได้รับโลรางวัลในฐานะได้รับคัดเลือกเป็นผู้พูดที่ดีที่สุด 1 ใน 10 คนของการได้วาที่ภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี การศึกษา 2551 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551

นอกจากนี้นางสาวจิตาภายังได้เข้าร่วมการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในหัวข้อ Sufficiency Economy ในงาน จุฬาริชาการ ประจำปี 2551 ของสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโลรางวัลและเกียรติบัตรเมื่อเดือนธันวาคม 2551



รศ.เจตีย์ศรี พิบูลชล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มศว มอบเกียรติบัตร ให้แก่ นักศึกษาแลกเปลี่ยนวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยพูซาน ภาษาและกิจการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี ในโครงการทางวิชาการ (3+1) ในวันที่ 28 มกราคม 2552 ห้องประชุม 222 คณะมนุษยศาสตร์ มศว ประสานมิตร

มศว หรือร้านค้า 3 กลุ่ม

ให้ความสนใจเข้าร่วมเสนอแนะแนวทางหลายร้าน เช่น กลุ่มประเภทธุรกิจร้านหนังสือ ได้แก่ บริษัท ซีเอ็ดบุ๊ค ร้านหนังสือ B2S บริษัท นานามีบุ๊ค และร้านนายอินทร์ ในเครืออัมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร เช่น ร้านสีฟ้า ร้านกาแฟ รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการธนาคาร ที่ให้ความสนใจร่วมรับฟังหลายธนาคารด้วยกัน เช่น ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงเทพ เป็นต้น

นพ.เฉลิมชัย รองอธิการบดีฯ กล่าวตอบว่า อยากให้เป็น บรรยากาศของร้านหนังสือมากกว่าที่จะเป็นศูนย์หนังสือเพราะอาคารหลังนี้ตั้งอยู่กลางใจเมือง แวดล้อมด้วยสภาพอาคารสูงมากมาย จึงต้องการให้ที่นี่มีความร่มรื่นและมีชีวิตชีวา ร้านหนังสือจะเป็นที่แลกเปลี่ยนพูดคุยและให้ความรู้ทางวิชาการก็ได้ในบรรยากาศของการใช้ชีวิตของคนยุคนี้ ไม่ใช่สร้างอาคารทางการศึกษามาแล้ว แต่ไม่มีร้านหนังสือ

นอกจากนี้ยังสร้างให้มีกิจกรรม Walking Street ส่วนรายละเอียดนั้นจะพิจารณาต่อไป แม้กระทั่งว่าที่อาคารแห่งนี้ยังมีบรรยากาศของ Art Gallery ที่จะมีผลงานภาพจิตรกรรมฝีมือของคุณถวัลย์ ดัชนี หรือศิลปินระดับโลกนานาชาติมาจัดแสดง แตกต่างกับ Art Collection ที่จะเปิดให้มีการแสดงผลงานของกลุ่มศิลปินที่มีชื่อเสียงรองลงมา รวมถึงงานของนิสิตด้วย ที่นี่ยังมีความพร้อมด้านสถานที่จอดรถที่รองรับได้พันคันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและคลายความวิตกกังวลใจแก่ผู้ประกอบการที่ได้ชกถามในหลายๆ เรื่อง เมื่อธุรกิจของผู้ประกอบการมาอยู่ในรูปแบบนี้แล้วก็ต้องเป็นธุรกิจที่ไปรอดด้วยกันทั้งคู่ เราต้องคิดถึงว่า Social Profit คืออย่างไร

ในการรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินธุรกิจ จากผู้ประกอบการภายในวันนั้น พบว่ามหาวิทยาลัยอาจจะต้องจัดสรรพื้นที่ที่ตั้งและขนาดพื้นที่ของธุรกิจและแต่ละประเภทให้มีสัดส่วนที่ลงตัวและเหมาะสมแก่ความต้องการทั้งของผู้ประกอบการและผู้บริโภคก่อนที่จะดำเนินการในลำดับขั้นต่อไป

“มศว” เผยเคล็ดลับพัฒนาการเด็ก 1-3 ปีแรกให้ “ฉลาด-เก่ง-ดี-มีสุข”

ดร.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า พ่อแม่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะพ่อแม่ในเขตเมือง จะสนใจพัฒนาลูกหลานตัวเอง ให้มีพัฒนาการทางร่างกาย และด้านสติปัญญามากขึ้น แต่ยังมีพ่อแม่จำนวนไม่น้อยที่ขาดความรู้ โดยเฉพาะในการส่งเสริมพัฒนาการของลูกหลานในช่วง 1-3 ปีแรกของวัยเด็ก ซึ่งเป็นระยะเวลาสำคัญที่สุด เนื่องจากสมองของเด็กเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้เด็กรับรู้สิ่งรอบตัวผ่านกลไกการทำงานที่ประสานกันของประสาทสัมผัสปฏิบัติการสะท้อน และการเคลื่อนไหวของร่างกาย การส่งเสริมพัฒนาการเด็กช่วงนี้ เน้นการตอบสนองความต้องการตามวัยของเด็กอย่างสมดุล รอบด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และภาษา หากส่งเสริมได้อย่างสมดุลเราจะเด็กที่ทั้งฉลาด เก่ง ดี มีสุขเพิ่มขึ้น “การจัดสภาพแวดล้อมถือเป็นปัจจัยสำคัญใน

การเอื้อต่อการพัฒนาเด็กอย่างมาก เริ่มจากต้องสร้างบรรยากาศให้อบอุ่นปลอดภัย มีพื้นที่ว่างให้เด็กได้คลไคลคลาน เดิน วิ่ง เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ โดยไม่เป็นอันตราย แยกพื้นที่ระหว่างห้องพัก และห้องรับประทานอาหารออกจากกัน ดัดกระจกเงาในที่ที่เด็กสามารถสังเกตตนเองได้ การตกแต่งภาพหรือสิ่งต่างๆ เพื่อให้เด็กเรียนรู้ต้องอยู่ในระดับสายตาเด็ก จัดของเล่นให้เหมาะสมกับวัย สำหรับสถานบริการรับเลี้ยง และพัฒนาเด็กที่มีเด็กในวัยเดียวกันหลายคน ของเล่นต้องเพียงพอ เพื่อให้เด็กต้องอดทนรอคอยนานเกินไป และของเล่นแต่ละชิ้นต้องไม่อันตราย เด็กสามารถล้างทำความสะอาดได้ มีขนาดใหญ่กว่าที่เด็กจะกลืนลงคอ จัดของเล่นให้มีหนังสือภาพที่ทำด้วยกระดาษแข็ง ขอบหนังสือไม่มีเหลี่ยม ที่สำคัญของมีคม น้ำยาล้างห้องน้ำ สารเคมี ควรเก็บให้พ้นสายตา และมือของเด็ก ปลั๊กไฟควรอยู่สูงกว่าตัวเด็ก และควรมีฉนวนปิดไว้ด้วย” ดร.สุจินดากล่าว

ดร.สุจินดากล่าวว่า การเรียนรู้ที่สำคัญ และเหมาะสมกับเด็กในช่วงวัย 1-3 ปี คือการเล่นในขวบปีแรก เด็กจะเล่นคนเดียว โดยจะใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกาย และของเล่นที่อยู่รอบๆ ตัวเข้ามาประกอบ มักจะจับของเข้าปาก โยน กลิ้ง เคาะ แต่หลังจากอายุ 1 ปีไปแล้ว การเล่นของเด็กเริ่มซับซ้อนขึ้น เด็กจะเรียนรู้ว่าสิ่งของต่างๆ มีความสัมพันธ์กัน แต่เมื่ออายุใกล้ 3 ขวบ เด็กจะเริ่มสวมบทบาท เริ่มเลียนแบบกิริยาท่าทางของคนในครอบครัว และเริ่มเรียนรู้บทบาทในเชิงสังคม พออายุ 3 ขวบขึ้นไป เด็กจะมีความสามารถ ทางภาษาสื่อสาร มีจินตนาการ เด็กสามารถเล่นร่วมกับคนอื่นได้

ดังนั้น ในช่วงวัยแห่งการส่งเสริมพัฒนาการพ่อแม่ ควรจะใช้หนังสือภาพ เทปนิทาน และเพลงสำหรับเด็กเข้ามาช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัยนี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างมาก

มศว พัฒนาศึกษานิเทศก์ กทม - เขตการศึกษา

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ในวันที่ 26 มกราคม 2552 มศว จัดโครงการศึกษาสภาพการณ์เทศก์ การศึกษาในปัจจุบันสืบเนื่องจากการนิเทศก์เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาชาติ มศว เห็นความสำคัญจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นการนิเทศก์การศึกษาเป็นกระบวนการที่สำคัญในการจะพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การจัดการภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้เป็นอย่างดี แต่ที่ผ่านมาสังคมไทยยังไม่เอาใจจูงใจต่อการศึกษามากนัก เราปล่อยให้หน้าที่นิเทศก์โรงเรียนเป็นหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ โดยที่ศึกษานิเทศก์เองก็ไม่ได้เข้าไปคลุกคลีกับทางโรงเรียนปัญหาของโรงเรียนศึกษานิเทศก์ รู้บ้างไม่รู้บ้าง

ทั้งนี้ โครงการปฏิรูปการศึกษาศาสตร์จึงได้จัดบริการวิชาการแก่สังคมขึ้นเพื่อต้องให้ความช่วยเหลือ

และพัฒนาการนิเทศก์การศึกษาเพื่อให้ทันต่อสภาพที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกระดับของการศึกษาไทย เพราะกระบวนการนิเทศก์เป็นกระบวนการที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุน การปฏิรูปการศึกษา หากเราไม่ส่งเสริมสนับสนุนให้แก่ศึกษานิเทศก์ พวกเขาจะทำงานแบบเดิมๆ ความรู้ ความเข้าใจใหม่ก็ไม่เกิด แท้ที่จริงแล้วเราหวังอยากเห็นการนิเทศก์การศึกษาของประเทศไทยเป็นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน คงถึงเวลาแล้วที่เราต้องปรับเปลี่ยนฐานคิดของศึกษานิเทศก์ และต้องทำให้สังคมเห็นว่าการนิเทศก์นั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่งานที่ของใครคนคนหนึ่ง แต่ทั้งสังคมต้องช่วยกันและช่วยกันส่งเสริมศึกษานิเทศก์ให้ทำหน้าที่ด้วยความเข้าใจสถานศึกษาและมีมุมมองในด้านการศึกษาที่ครอบคลุมและกว้างขวางมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา โครงการศึกษา สภาพการณ์เทศก์การศึกษาในปัจจุบันจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ กรุงเทพมหานครและเขตการศึกษา

จัดขึ้น ณ ห้อง คอนเวนชัน ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กทม โดยในเวลา 09.00 -10.00 น. มีปาฐกถา เรื่องบทบาทที่คาดหวังจากการนิเทศก์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย ศ.กิตติคุณ สุมน อมรวิวัฒน์ และเสวนาเรื่องการนิเทศก์กับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ จากนั้นกลุ่มผู้บริหารโรงเรียน ตัวแทนครูอาจารย์จาก 8 กลุ่มสาระวิชา อาจารย์นิเทศก์ ประจำโรงเรียน ศึกษาพิเศษ อาจารย์มหาวิทยาลัย ร่วมกันเสวนากลุ่มย่อย แบ่งปันประสบการณ์ในหัวข้อ สภาพปัจจุบันและปัญหา:การนิเทศก์การสอนการจัดโครงการนี้จะทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาได้เรียนรู้และทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจ และลดช่องว่างทางการทำงานด้านการศึกษานิเทศก์ มศว กล่าว

กีฬา - วิทยาศาสตร์สุขภาพ

มวย เป็นกีฬาที่ผู้เล่นสองฝ่ายต่อสู้กันด้วยหมัด มวยเป็นกีฬาที่มีในทั่วโลก โดยคำว่า มวย เป็นภาษาบาลี หมายถึง “รวมเป็นหนึ่ง” มวยในประเทศไทยหมายถึง กีฬา 2 ชนิดคือ มวยไทย แบ่งเป็น มวยไทยอาชีพ และมวยสากล

มวยไทยอาชีพยังแบ่งได้อีกเป็นมวยคาดเชือก มวยมาราธอน มวยเอสวัน มวยหญิง มวยไชยา มวยโคราช และมวยไทยสมัครเล่น ส่วนมวยสากล แบ่งเป็นมวยสากลอาชีพ และมวยสากลสมัครเล่น นอกจากนี้ยังมีมวยที่เป็นการเล่น เช่น มวยดับจาก มวยทะเล และ มวยลา กีฬาพื้นบ้าน ทางภาคใต้ ที่ไม่ใช่ศิลปะการต่อสู้



สมัยโบราณด้วย กีฬาโอลิมปิกสมัยใหม่ครั้งแรกที่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ปี 1896 การชกมวยยังถือว่าเป็นกีฬาที่อันตรายเกินไปและไร้ความ เป็นผู้ดี จึงไม่มีการบรรจุเข้าในการแข่งขัน แต่เนื่องจากชาวอเมริกันชื่นชอบกีฬาชกมวยมาก ดังนั้นในปี 1904 ที่เซนต์หลุยส์ สหรัฐอเมริกา กีฬาชกมวยก็เป็นกีฬาสาธิต และได้รับการบรรจุเป็นกีฬาชิงเหรียญทองในโอลิมปิกปี 1908 ที่ประเทศอังกฤษ และว่าเง้นไปในปี 1912 ที่สวีเดน ซึ่งเป็นประเทศรักสงบและถือว่าการชกมวยขัดต่อ กฎหมาย และต้องถูกยกเลิกอีกในปี 1916 เพราะสงครามโลกครั้งที่ 1 จนในปี 1920

โอลิมปิกที่เบลเยียมจึงได้มีการแข่งขันอีกครั้ง และมีการแข่งขันเรื่อยมา สมจิตร จงจอหอ นักชกเหรียญทองโอลิมปิกคนล่าสุดเป็นตัวอย่างของนักมวยสากลมืออาชีพที่สร้างชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ สมกับที่ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์การชกมวย ตั้งแต่ครั้งที่เราเริ่มรู้จักนายขนมต้มเป็นนักชกมวยคนแรก คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความพร้อมในการสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตคณะพลศึกษา ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้และขีดความสามารถทางด้านกีฬาโดยเฉพาะการชกมวยเพื่อให้นิสิตมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ด้วย เช่นการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น “อุดมศึกษา” ครั้งที่ 4 ที่ผ่านมา

มศว องค์กรฯ-กองทัพภาค 1 จัดมหกรรมคอนเสิร์ตปลุกใจให้รักชาติ

กองทัพภาคที่ 1 กอ.รมน. ในกองทัพภาคที่ 1 ร่วมกับจังหวัดนครนายก จัดงานมหกรรมคนรักชาติและคอนเสิร์ตรักชาติ ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 26-29 ม.ค. 2552 ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อ.เมือง จ.นครนายก เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ รักชาติ ปลุกฝังความดี แก่นในชาติ ยึดมั่น เคารพ เทิดทูนในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในการจัดการงานครั้งนี้มีหน่วยงานราชการ บริษัท ห้างร้าน กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOPT ตลอดจน อบต. ทุกตำบลของจังหวัดนครนายก ร่วมกันจัดงาน และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์กรฯ ก็เป็นส่วนหนึ่ง ที่ร่วมงานครั้งนี้ด้วย โดยจัดนิทรรศการค่ายอาสาจิตสำนึก สาธารณะและบรรดการเข้าศึกษาต่อที่ มศว พร้อมทั้งมี การแจกเอกสาร และคู่มือการศึกษาของมหาวิทยาลัยแก่ผู้สนใจ การจัดงานครั้งนี้มีผู้ร่วมงาน 7,000-10,000 คน



ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการประกวดแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ (English Singing Contest at LC SWU) เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552 ณ ลานคณะวิทยาศาสตร์ มีคณาจารย์และนิสิตจากคณะต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมคับคั่ง



“ศิลปวัฒนธรรม” ต้องสืบสานและสร้างสรรค์ ต้องคัดกรองเอาหากหรือขยะออกด้วย

บุ๊คโฟกัส < กัสWSV คุยทอล์ก

ฝั่งน้ำนาน

ฝั่งน้ำนาน (ฉบับพิเศษ) เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น ความเรียงและบทกวี จากนักสร้างสรรค์วรรณกรรม 34 ชีวิต เพื่อฝั่งน้ำนาน

สำหรับคอวรรณกรรมแล้ว ฝั่งน้ำนาน...เป็นหนังสือเนื่องในวาระ 60 ปี มศว ที่น่าอ่านอีกเล่มหนึ่งเพราะนอกจากบทกวีแทนคำนิยมจากใจของศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดี ที่ไพเราะกินใจแล้ว ยังมีงานเขียนของคนที่ยังรักมนาน คนที่ใช้ชีวิตอยู่เมืองนาน และรู้จักเมืองนานดี ไม่ว่าจะเป็นสิทธิเดช โรหิตะสุข อำนวย เย็นสบาย กนกวลี พจนปกรณ์ ชโลมใจ ชยพันธ์นาการ วัธนา บุญยัง สาคร พูลสุข สงกรานต์ มหามิตร และนักเขียนอีกหลายคนกับผลงานเขียนที่ได้ช่วยกันเปิดโลกกว้างของเมืองเล็กๆ เมืองนี้ โดยเฉพาะเรื่องราวของการเปิดพื้นที่และที่ทางให้กับเด็กๆ เยาวชนที่รักในการสร้าง และเสพงานเขียนงานวรรณกรรมและงานด้านศิลปวัฒนธรรมต่างๆ เนื้อหาหนังสือเล่มนี้จึงเป็นประตูปานแรกที่จะสร้างรากฐาน และปลูกนิสัยรักการอ่านในใจของคนที่รักการใฝ่รู้และมองเห็นหนังสือเป็นขุมทรัพย์ที่ไม่มีวันตาย...



โครงการพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดน่าน เพื่อสนับสนุนสำนักงานส่วนพระองค์พระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และวาระขึ้นปีที่ 5 ของวารสาร ทำมือฝั่งน้ำนาน โรงเรียนสตรีศรีน่าน

อ่าน-เขียน-เรียนภาษา

มหาวิทยาลัย “รัฐรักษาภาษาไทย”

ทรัพย์สิน-สินทรัพย์

ทรัพย์สิน ประกอบด้วยคำ ๒ คำ คือ ทรัพย์ เป็นคำสันสกฤต กับคำ สิน ซึ่งเป็นคำไทย. ทั้ง ๒ คำ มีความหมายอย่างเดียวกัน คือ เงิน หรือ เงินตรา จึงมักใช้เข้าคู่กันเป็น ทรัพย์สิน หรือ สินทรัพย์ ซึ่งหมายถึง เงินทองหรือสมบัติฟัสถาน

ในทางการบัญชีหรือการธนาคาร คำ ทรัพย์สิน และคำ สินทรัพย์ มีความหมายต่างกัน แม้จะมาจากภาษาอังกฤษคำเดียวกัน คือคำว่า assets

ทรัพย์สิน หมายถึง รายการของวัตถุทั้งที่มีรูปร่าง และไม่มีรูปร่างที่ถือครองได้ ซึ่งมีมูลค่าเป็นเงิน ทรัพย์สินที่มีรูปร่าง เช่น โรงงาน เครื่องจักร ที่ดิน ทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างหรือไม่มีตัวตน เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา ค่าความนิยมของสินค้า หรือกิจการ (goodwill) และยังมีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น หุ้น พันธบัตร ธนบัตร

ส่วนคำว่า สินทรัพย์ หมายถึง ทรัพย์สินที่แสดงค่าเป็นเงิน เช่น รัฐมนตรีทุกคนจะต้องยื่นแบบแสดงรายการสินทรัพย์เมื่อเข้ารับตำแหน่ง และหลังวันที่พ้นจากตำแหน่ง

นวัตกรรมและจุดเปลี่ยน มศว

ลุลลั้ง

การทอดกฐินพระราชทานเชิงบูรณาการ

เราทราบว่า พิธีทอดกฐินในทางพุทธศาสนามีกำหนดกาลในช่วงหนึ่งเดือน หลังจากออกพรรษา (ตั้งแต่แรม 1 ค่ำเดือน 11 ถึงขึ้น 15 ค่ำเดือน 12) กฐินมีทั้งกฐินหลวง กฐินราษฎร์ กฐินหลวงก็มีทั้งกฐินซึ่งเป็นพระราชพิธี กฐินต้น กฐินพระราชทาน ส่วนกฐินราษฎร์ ก็มีมหา กฐิน จุลกฐิน กฐินสามัคคี กฐินตักค้ำ ใครประสงค์จะทราบรายละเอียดไปหาอ่านได้ในหนังสือที่ระลึก งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ มศว ทุกปีหลังจากปี 2546 เป็นต้นมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน ให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ น้อมนำไปถวายยังพระอารามหลวง เช่นเดียวกับหน่วยราชการอื่นๆ ซึ่งนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่จะให้พิธีการและศรัทธาในบวรพุทธศาสนาธำรงอยู่ เป็นการน้อมนำองค์พระกฐินศรัทธาและจุดปัจจัยไปถวายเพื่อบำรุงวัดและถาวรวัตถุสืบไป พร้อมกันนั้นพิธีกรรมดังกล่าวก็นำมา ซึ่งความร่วมมือร่วมใจ ความสมัครสมานสามัคคีทั้งภายในหน่วยงาน หน่วยงานกับวัดและชุมชนอีกด้วย

ก่อนหน้านั้น การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก็ได้ดำเนินการสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี 2546 เมื่อถึงปี 2552 ซึ่งเป็นปีการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ครั้งที่ 25 คณะผู้บริหารชุดปัจจุบัน ได้ร่วมกันพัฒนาพิธีการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานให้มีความสำคัญ มีความหมาย และมีการบูรณาการกิจกรรมทางด้านการศึกษ และการบริการ ให้มีบทบาทไปพร้อมกับศาสนศรัทธานั้นด้วย นับเป็นการร่วมบุญในมหาคุณที่มีความสำคัญยิ่งขึ้น สำหรับชาว มศว ทุกคน

การคัสตรพระอารามหลวง เพื่อน้อมนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ในช่วง 4 ปีแรก ได้ดำเนินการ ครบทั้ง 4 ภาคคือ ภาคเหนือ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน (19 ตุลาคม 2546) ภาคกลาง วัดไชโยวรรมหาวิหาร จังหวัดอ่างทอง (6 พฤศจิกายน 2547) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม (29 ตุลาคม 2548) ภาคใต้ วัดพระธาตุไชยาราชวรวิหาร (14 ตุลาคม 2549) จังหวัด สุราษฎร์ธานี

เมื่อถึงวาระที่สอง เริ่มด้วยกรุงเทพมหานคร คือ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (9 พฤศจิกายน 2550) ภาคเหนือ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน (24 ตุลาคม 2551) จะตามมาด้วย ภาคกลาง คือ วัดบรมวงศศิวรัชมหาวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นวัดในอุปถัมภ์ของ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ผู้สถาปนามหาวิทยาลัยของเรา (พุทธศักราช 2552) ภาคตะวันออก พระอารามหลวง ในจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นที่ตั้งวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (พุทธศักราช 2553) และอาจต้องจองวัดไว้ล่วงหน้าสำหรับพุทธศักราช 2554 ภาคเหนือ พระอารามหลวงในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่ง มศว กำลังดำเนินการพื้นที่กว่าพันไร่ ดำเนินกิจกรรมร่วมกันมากมาย และจะเป็นพื้นที่บริหารจัดการทางการศึกษาของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยอีกพื้นที่หนึ่งในอนาคตด้วยเช่นกัน

การบริหารทางการศึกษาสำหรับการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในช่วงเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้ลงไปสร้าง ลงไปพัฒนาปรับปรุง ลงไปจัดระบบ ดำเนินการสร้างฐานข้อมูลในระบบ ICT และมอบงบประมาณให้กับห้องสมุด ในโรงเรียนปริยัติธรรมและโรงเรียนต่างๆ มากมาย จำนวนโรงเรียนมากน้อยแตกต่างกันในแต่ละปี โดยมีสำนักหอสมุดกลางเป็นผู้นำ นับว่าได้รับการชื่นชม ซาบซึ้ง ขอขอบคุณอย่างยิ่งตลอดมา

การบริการทางด้านสุขภาพของทีมงานวิทยาศาสตร์สุขภาพจากคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ เกษศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และคณะอื่นๆ บริการทั้งพระภิกษุสงฆ์และประชาชนจำนวนมากมายทุกปี ก็ได้รับการชื่นชมยินดีมากมายเช่นกัน

หนังสือที่ระลึกพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานทุกปี ที่ตีพิมพ์ระดับคุณภาพหนา 200-300 หน้า เนื้อหาสาระความรู้เกี่ยวกับวัดและพื้นที่ วัดไชโยวรรมหาวิหารและวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (2546 และ 2550) ก็มีเนื้อหาสาระและภาพเกี่ยวกับพระสมเด็จพระสมเด็จพระพุทธเจ้าจารย์ (โต พรหมรังสี) ที่มีคุณค่า ทราบว่าเริ่มมีการเก็บสะสมเป็นหนังสือหายากไปเรียบร้อยแล้ว

พิธีการและการร่วมเฉลิมฉลองผ้าพระกฐินพระราชทานในแต่ละปี แตกต่างมากน้อยเป็นไปตามประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละวัด ตั้งแต่ความสงบ สมภาณี เรียบง่าย พิธีสวดมนต์ การฟังธรรม การเฉลิมฉลอง การร่วมขบวนแห่ การแสดงจากท้องถิ่นและจาก มศว การปล่อยโคม การร่วมรับประทานอาหารขันโตก (ดินเนอร์) และทุกครั้งก็จะมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธีมากมายทั้งการเฉลิมฉลององค์พระกฐินและในพิธีการ

ผู้ร่วมบุญการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจาก มศว รวมถึงชาวชมรมผู้สูงอายุ มศว และญาติมิตรด้วยศรัทธาเปี่ยมล้นไม่น้อยกว่า 300-500 คน ทุกปี ขบวนยาวเหยียดทุกปี

ปัจจัยร่วมบุญ ปัจจัยไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่ก็สำคัญ ได้มีผู้ร่วมบุญจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน โรงเรียนสาธิต ผู้ปกครองศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธานอกมหาวิทยาลัยมากมาย งบประมาณที่ได้รับบริจาคและใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ระหว่าง 2 ถึง 2.5 ล้านบาททุกปี ปัจจัยที่เป็นเงินสดถวายเพื่อทำนุบำรุงวัดระหว่าง 1 ถึง 1.5 ล้านบาททุกปี อนุโมทนาบุญแต่ทุกท่าน

มหาวิทยาลัยคงต้องขอบคุณชาว มศว อย่างถ้วนหน้าในทุกท่านได้แสดงพลังร่วมในมหาคุณ และเราก็เฝ้าทำงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของเราในแต่ละปีต่อไป เพื่อแสดงพลังร่วมมากมายนั้นออกอย่างมีรู้อ้อมคลាយ

ภาพเก่าเล่าเรื่อง-ใครเป็นใคร



ขอเชิญชวนประชาคม มศว ร่วมส่งภาพในอดีตที่แสดงความเกี่ยวข้องของบุคคลในภาพกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสะสมภาพเก่าเหล่านั้นเข้าหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่จำกัดจำนวนภาพและไม่จำกัดระยะเวลา โดยผู้ที่ส่งคำตอบถูกต้องว่าบุคคลในภาพดังกล่าวเป็นใคร จะได้รับหนังสือมหาวิทยาลัย สำหรับผู้ที่ตอบถูกกว่าที่ 1, 4 และ 6 (จากขวา) เป็นใคร จะได้รับหนังสือ “กัลยาณวิวัฒนาสักการะ” จำนวน 3 รางวัลเท่านั้น โดยจะพิจารณาจากผู้ที่ตอบถูกเป็นรายแรก ส่งคำตอบร่วมสนุกได้ที่ bhattaraporn@swu.ac.th

มหกรรมตลาดนัดศิลปะวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ชน 5 เผ่า จ.สระแก้ว เน้นเอกลักษณ์เมืองชายแดน

มหกรรมตลาดนัดศิลปะวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ชน 5 เผ่า จังหวัดสระแก้ว เน้นเอกลักษณ์เมืองชายแดนศูนย์รวมวัฒนธรรมชน 5 เผ่า ไทยย้อ จีน เวียดนาม เขมร ลาว

นายศานิตย์ นาคสุขศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดงานมหกรรมตลาดนัดศิลปะวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ชน 5 เผ่า และผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP โครงการเปิดมิติใหม่ชายแดนไทย-กัมพูชา Nigth Bazaar และนิทรรศการศิลปะเนื่องในการประชุมปฏิบัติกาสร้างสรรคศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 5 ของ มศว ในวันที่ 29 มกราคม 2552 เวลา 18.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอรัญประเทศ (บริเวณลานพระสยามเทวาธิราช) อำเภออรัญประเทศ

นางเกศินี สวัสดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ชี้แจงว่า งานมหกรรมตลาดนัดศิลปะวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ชน 5 เผ่า จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 ณ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ตลาดโรงเกลือ ซึ่งขยายเวลาเปิดขายช่วงกลางวันทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ การแสดงพื้นบ้านที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมขอมโบราณและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ท้องถิ่น



ลิกลูกทุ่งคณะนาฏศิลป์ โดยนิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกันจัดกิจกรรมนาฏศิลป์พื้นบ้านลูกทุ่ง ลิกสัญจร เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะครบรอบ 60 ปี (วันที่ 28 เมษายน 2552) เพื่อให้นักนิสิตได้แสดงความสามารถทางด้านนาฏศิลป์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลป์พื้นบ้านไปสู่ชุมชน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

จังหวัดสระแก้วเน้นเอกลักษณ์เมืองชายแดนไทย-กัมพูชา ศูนย์รวมแห่งวัฒนธรรมชน 5 เผ่า เช่น ไทยย้อ จีน เวียดนาม เขมร ลาว มีขบวนแห่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมชน 5 เผ่า การแข่งขันหมากกุกไทย, การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง, การแสดงของสถานศึกษา เช่น ตำนานอิฐเก่า, ไร่กระเปาะ, อัสสรายอดสตรีศรีบุรพา, การแสดงวงมโหรีบ้านปางกลาง, การแสดงจากสภาวัฒนธรรมอำเภอ, การแสดงของวงดนตรีที่ผ่านการประกวดในรายการโทรทัศน์ การแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและสินค้า OTOP นิทรรศการศิลปะเนื่องในการประชุมปฏิบัติกาสร้างสรรคศิลปะนานาชาติครั้งที่ 5 และการแสดงนาฏยาศาลา (หุ่นละครเล็ก) คณะโจหลุยส์

สำหรับนิทรรศการศิลปะเนื่องในการประชุมปฏิบัติกาสร้างสรรคศิลปะนานาชาติครั้งที่ 5 จะนำผลงานของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินต่างชาติ ศิลปินรับเชิญมาสาธิตงานศิลปะ ได้แก่ กลุ่มจิตรกรรมและสื่อผสม โดยศาสตราจารย์พิเศษอาทิตย์ สุทธิพันธุ์, ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ, อาจารย์กมล ทศนาถยลชี, ศาสตราจารย์เดชา วราชน, Mr.Gegam Kacherian, Mr.Otto Youngers, อาจารย์

ออนไลน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

โชคชัย ตักโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง, อาจารย์ดำรง จรรย์รัตน์ กลุ่มปฏิมากรรมแกะไม้ โดย Mr.Mukai Katsum, กลุ่มปฏิมากรรมเซรามิก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พนมศักดิ์ สุวิสุทธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริชานนท์ ลิขปภากุล, และกลุ่มงานประดิษฐ์ โดยอาจารย์จริยา พานิชอรรถา จากมูลนิธิศูนย์ศิลปะอาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, อ.วิมลรัตน์ เตชะวิจิตร, อ.สุทีป ลิ้มภักดี, อ.อรสา อ่วมอุทัย จากสำนักงานอาสาชกาศาตภาพาชาตไทย รวมทั้งผลงานของผู้เข้าอบรมปฏิบัติการสร้างสรรคศิลปะนานาชาติครั้งที่ 5 รวม 20 ราย ที่เป็นแกนนำ ช่างฝีมือพื้นบ้านและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม นักเรียนจังหวัดสระแก้วด้วย



พศ.สิริชัย เกษณรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มศว ให้การต้อนรับคณะจากวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ศึกษาดูงานระบบ E-Learning และ Hybrid Education ของ มศว เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตร



รองศาสตราจารย์สุภา ปานเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มศว เป็นประธานการประชุมหารือระบบสารสนเทศสำนักงานอธิการบดี ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552 ณ ห้องประชุม 946 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี



สำนักคอมพิวเตอร์ มศว จัดอบรมโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาบรรณสนเทศไอซีที ครั้งที่ 2 หลักสูตร "การจัดการบรรณการ (End Note)" เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์

โต๊ะข่าว มศว

นาฏศิลป์พื้นบ้านลูกทุ่ง ลิก สัญจร เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รอบการแสดง วันที่ 28 มกราคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง วันที่ 28 มีนาคม 2552 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ

สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านความรู้ควบคู่ไปกับการปลูกฝังความคิด และจิตสำนึกที่ดี ซึ่งตรงกับนโยบายของทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทางด้านของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และในโอกาสที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 60 ปี ทางสาขาวิชานาฏศิลป์ จึงได้จัดกิจกรรม "นาฏศิลป์พื้นบ้านลูกทุ่ง ลิก สัญจร" เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นช่องทางให้นักนิสิตได้แสดงถึงความรักและรับผิดชอบต่อสังคมในด้านศิลปะและวัฒนธรรม

บริการวิชาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน

ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มศว ร่วมกับศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว จัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียน โครงการ "ช.ป. ยิ้มสวย ฟันใส" ในวันที่ 29 มกราคม 2552 แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จำนวน 140 คน และกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนโครงการ "บางตลาดพัฒนา 1 ใสใจกำจัดหนู" แก่ประชาชนในชุมชนบางตลาดพัฒนา 1 หมู่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

กองวิเทศสัมพันธ์ มศว จัดฝึกภาษาศึกษาวัฒนธรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการฝึกภาษา ศึกษาวัฒนธรรม ในช่วงปิดภาคเรียน ณ LA TROBE UNIVERSITY AUSTRALIA รูปแบบฝึกภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมกับอาจารย์เจ้าของภาษาในมหาวิทยาลัย LA TROBE โดยรับเยาวชนและผู้สนใจที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ.52 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ โทร. 0-2260-1012, 0-2260-3637 หรืออีเมล ird@swu.ac.th

ขอเชิญรับชม รายการข่าวโรทัศน์ SWU CHANNEL ทุกวัน เวลา 12.30 - 13.30 น.

ขณะนี้ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้มีช่องทางเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ ภายใน มศว ผ่านสื่อโทรทัศน์ SWU Channel และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ SWU Weekly (หนังสือพิมพ์ข่าวรายสัปดาห์) มศว บอกเล่าเก้าสิบ (วารสารรายเดือน) มศว ชุมชน (วารสารราย 2 เดือน) มศว โลกทัศน์ (วารสารราย 3 เดือน) และป้ายตัวอักษรไฟวิ่ง ติดต่ได้ที่ ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ โทร. 5666 หรือ 02-259-7166

ติดต่อลงโฆษณาและลงข่าวประชาสัมพันธ์ โทร 0-2649-5000 ต่อ 5666 หรือ 0-2259-7165

จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ไอทีคอร์เนอร์ สำนักคอมพิวเตอร์

"รายงานตัวนิสิตใหม่ผ่านอินเทอร์เน็ต"

ในปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยได้ปรับมิติใหม่ของการรับรายงานตัวของนิสิตผ่านการคัดเลือกที่จะเข้ามาเป็นนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัย สามารถกรอกข้อมูลและพิมพ์เอกสารรายงานตัวและเอกสารประกอบการรายงานตัวผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ istart.swu.ac.th

เว็บไซต์นี้ยังให้ข้อมูลเบื้องต้นที่นิสิตใหม่ควรทราบ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ระเบียบข้อบังคับ หอพักนิสิต หลักสูตร กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โครงการบัตรประกันสุขภาพ และถาม-ตอบ (FAQ) ปัญหาต่างๆ สำหรับนิสิตใหม่



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
■ ระดับปริญญาตรี
ติดต่อได้ที่ กองบริการศึกษา โทร 0-2649-5718, 0-2649-5720, 0-2258-4196 หรือ 0-2649-5000 ต่อ 5662
■ ระดับบัณฑิตศึกษา
ติดต่อได้ที่ นักศึกษาศึกษา โทร. 0-2258-4119 หรือ 0-2649-5000 ต่อ 5618, 5644, 5646, 5730, 5731

Calendar WEEKLY

- วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552

พิเศษ : ขอเชิญร่วมจัดงาน "โครงการวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 17" สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร

วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552

พิเศษ : คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการรักการอ่าน นิทานสร้างสุข ในหัวข้อ "เล่านิทานให้น้องฟัง" ฝ่ายพัฒนาศึกษาภพนิสิต บริเวณลานพลาซ่า ชั้น 1 ตึกคณะศิลปศาสตร์

วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552

ประชุม : โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วฉาย อาคาร 16 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552

บรรยาย : โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรด้วยการนวดกดจุดสะท้อนเท้า คณะมนุษยศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2552

อบรม : "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่" รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์บริการวิชาการ

วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552

อบรม : เทคนิคการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 2 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์

วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552

อบรม : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์บริการวิชาการ



ข้าราชการ บุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประมุขทุกฝ่ายการ สำนักงานอธิการบดี และประมุขบุคลากรทั่วไป เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552



ดร.สุพิตรา ทองกลยา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ มศว จัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจ คณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง "การบริการกับการพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรเข้าสู่ตลาดการแข่งขัน" โดยวิทยากรคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติกา คงสมพงษ์ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2552 ณ ห้องประชุม 8101 สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร



อ.สมเกียรติ กัญญาพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และนางสาวอรุณรัตน์ เตชะวัฒนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการนิเทศ สำนักวิทยบริการ มศว องครักษ์ ทำบุญเลี้ยงแด่พระแม่ลักษมีอาภรณ์กลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนคลอง 1 ต.กาญจนบุรี อ.อัครวิชัย จำนวน 70 คน และมอบเงินจำนวน 12,000 บาท แก่ครูใหญ่ของโรงเรียนฯ เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนต่อไป



กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการบรรยายเรื่อง ทุนผู้ประกอบการ ที่มีความหลากหลาย สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนิสิต โดยได้รับเกียรติจากคุณอดิสรีย์ อักษรศิลป์ เป็นวิทยากรรับเชิญจากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟูแลอร์) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552 ณ ห้องประชุมบริหาร อาคาร 3 (อาคารประสานมิตร) มศว